



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๘๘๗ ๕๑๕๒ ภายใน ๑๑๓๐

ที่ ยธ ๐๕๒๐(อ)/ ๑๘๕๖ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน อธิบดีกรมบังคับคดี

ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ที่ ยธ ๐๒๐๑๓/๔๙๒ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และขอเชิญประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขอให้ ศปท. กำกับ ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐในสังกัดและภายใต้กำกับ ให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้ ศปท. รวบรวมส่ง สำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไป ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ได้แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยขอให้รวบรวมผลการดำเนินการดังกล่าว ส่งไปยัง ศปท. พร้อมทั้งส่งเอกสารในรูปแบบ MS Excel ทาง E - mail : antiacc.moj@gmail.com

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ได้รับการประสานเจ้าหน้าที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงยุติธรรม ให้หน่วยงานสามารถรายงานได้ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนหน่วยงานละ ๒ ท่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งการประชุมดังกล่าว ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และผู้แทนกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ได้ร่วมวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้

๑) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบ่งเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

๒) เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพมาตรฐานการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดระดับผลการประเมิน แบ่งเป็น ๔ ระดับ ได้แก่

ระดับที่ ๑ ระดับต้องปรับปรุง (Unsatisfied) ต่ำกว่า ๕๐ คะแนน

ระดับที่ ๒ ระดับปานกลาง (Fair) ระหว่าง ๕๐ - ๖๐ คะแนน

ระดับที่ ๓...

ระดับที่ ๓ ระดับดี (Good) ระหว่าง ๖๑ - ๗๙ คะแนน

ระดับที่ ๔ ระดับยอดเยี่ยม (Excellent) สูงกว่า ๘๐ คะแนน

จากการพิจารณาประเด็นความเสี่ยง ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ซึ่งได้กำหนดให้กรมบังคับคดีประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ชื่อกระบวนการ จัดทะเบียนผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ โดยประเด็นที่นำมาวิเคราะห์ ประกอบด้วย ชื่อความเสี่ยง ขั้นตอนการดำเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต มาตรการควบคุมความเสี่ยง และวิธีการดำเนินงาน เรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ลงนามในหนังสือเรียนรองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. มอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๓. มอบกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดส่งไฟล์เอกสาร แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปยัง ศปท. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และในรูปแบบ MS Excel ทาง E - mail : antiacc.moj@gmail.com

(นายธรา เทียนประทีป)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เห็น อนุมัติกรมบังคับคดี

เมื่อให้ดำเนินการแล้วในข้างต้น

นาย อ.ค. ทิศ ๓๑๖ กรม 2-3 ๗๖๖

นางสาวอรุมา เก่งทางดี

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๖

- เห็นชอบ / ลงนามแล้ว
- มอบ ศท. และ กพร. ดำเนินการตามแผน

น. อธิติ

(นางทัศนีย์ เปาอินทร์)  
อธิบดีกรมบังคับคดี  
๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖

อนาม หิมาวดปวิง

(นางสาวดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล)  
รองอธิบดีกรมบังคับคดี  
๑๔ ส.ค. ๒๕๖๖

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงาน กรมบังคับคดี

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท.กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
- การจดทะเบียนผู้ทำ แผนและผู้บริหารแผน ฟื้นฟูกิจการ	- การตรวจเอกสารของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหรือขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยขั้นตอนนี้มี ความเสี่ยง คือ ไม่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องแท้จริงของเอกสารสำคัญได้	- ศปท.กระทรวง ยุติธรรม	- กรมบังคับคดี	- หน่วยงานระดับ กรม/เทียบเท่า	- ด้านที่ ๑ การพิจารณา อนุมัติ อนุญาตของทาง ราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)			- โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่ เกิน ๓ ครั้งต่อปี		
ผลกระทบ (Impact)				- ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคม ออนไลน์ลงข่าว อย่าง ต่อเนื่องและสังคมให้ความ สนใจ	

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
- การตรวจเอกสารของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหรือขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยขั้นตอนนี้มีความเสี่ยงคือ ไม่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องแท้จริงของเอกสารสำคัญได้	๑	- ตามกฎกระทรวงว่าด้วย การจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓ กำหนดให้ผู้อำนวยความสะดวกสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี (ปัจจุบันเป็นกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ โดยมีคณะทำงานฝ่ายเลขานุการเป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฯ ทางปฏิบัติของคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ การตรวจเอกสารของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหรือขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ทุกครั้งที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนหรือขอต่อใบอนุญาต ดังนี้ กรณีบุคคลธรรมดา เช่น ประวัติการทำงาน และหนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงานจากนายจ้าง กรณีนิติบุคคล เช่น ประวัติการทำงาน และหนังสือรับรองการทำงานของพนักงานผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลา	- ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นคำขอของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนฯ โดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของประวัติการทำงาน ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล	๓	๔	๑๒	สูง
		- ไม่มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของเอกสารที่ผู้ขอจดทะเบียนนำมายื่นในส่วนของประวัติการทำงานของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล	๓	๔	๑๒	สูง	
		- เจ้าหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนฯ ที่เป็นบุคคลธรรมดา ยื่น หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงานจากนายจ้างอันเป็นเท็จ	๓	๔	๑๒	สูง	
		- เจ้าหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนฯ ที่เป็นนิติบุคคล ยื่นหนังสือรับรองการทำงานของพนักงานผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลาอันเป็นเท็จ	๓	๔	๑๒	สูง	

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="http://sub.led.go.th/brd/?page_id=196">http://sub.led.go.th/brd/?page_id=196</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
- การตรวจเอกสารของผู้ยื่นคำขอตระเวนหรือขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผนพื้นที่ปฏิบัติการ ของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยขั้นตอนนี้มีความเสี่ยง คือ ไม่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องแท้จริงของเอกสารสำคัญได้	สูง	๑.รับฟังความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ เพื่อนำมาวางเกณฑ์เพิ่มเติมในอนาคต	- กองพื้นที่ปฏิบัติการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นและสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน ผ่าน QR Code หรือลิงค์ <a href="https://forms.gle/Tzavx๑cLnVuEFpSA๘">https://forms.gle/Tzavx๑cLnVuEFpSA๘</a>	ต.ค ๖๕ - ก.ย ๖๖		กองพื้นที่ปฏิบัติการของลูกหนี้
		๒.ศึกษาและกำหนดเกณฑ์เงื่อนไข หลักฐานรวมทั้งมีประกาศ คำสั่ง และแนวทางปฏิบัติ การควบคุม หรือลดการใช้ดุลยพินิจ และมาตรการไม่รับสินบน	- กองพื้นที่ปฏิบัติการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี ประชุมคณะทำงานแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนพื้นที่ปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อกำหนดเกณฑ์ เงื่อนไข หลักฐานรวมทั้งมีประกาศ คำสั่งและแนวทางปฏิบัติ การควบคุมหรือลดการใช้ดุลยพินิจ และมาตรการไม่รับสินบน	ต.ค ๖๕ - ก.ย ๖๖		กองพื้นที่ปฏิบัติการของลูกหนี้
		๓. กรณีผู้ยื่นคำขอฯ ส่งหนังสือรับรองการทำงานของผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลา	- กรณีผู้ยื่นคำขอฯ ส่งหนังสือรับรองการทำงานของผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลา ต่อกองพื้นที่ปฏิบัติการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี จะต้องนำส่งหนังสือ	ต.ค ๖๕ - ก.ย ๖๖		กองพื้นที่ปฏิบัติการของลูกหนี้

		จะต้องนำส่ง หนังสือ รับรองนิติบุคคล ของ บริษัทที่ออกหนังสือ รับรอง โดยกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า เพื่อแสดง ความมีอยู่จริงของนิติ บุคคลนั้น	รับรองนิติบุคคล ของบริษัทที่ออกหนังสือ รับรอง โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อแสดง ความมีอยู่จริงของนิติบุคคลนั้น			
		๔. จัดให้มีการเพิ่มหมาย เหตุท้ายคำขอจดทะเบียน หรือการต่อใบอนุญาตฯ ในส่วนของการเตือนใน เรื่องความผิดทางอาญา หากแจ้งข้อความอันเป็น เท็จเพื่อเป็นการ ป้อง ปรามการกระทำความผิด แก่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน หรือขอต่อใบอนุญาตเป็น ผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผน ฟื้นฟูกิจการ	- กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี เพิ่ม ในหมายเหตุท้ายคำขอจดทะเบียนหรือการต่อ ใบอนุญาตฯ ในส่วนของการเตือนในเรื่อง ความผิดทางอาญา หากแจ้งข้อความอันเป็น เท็จเพื่อเป็นการ ป้องปรามการกระทำความผิด แก่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหรือขอต่อใบอนุญาต เป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ	ต.ค ๖๕ - ก.ย ๖๖		กองฟื้นฟู กิจการของ ลูกหนี้



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศปท. กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โทร.๐ ๒๑๔๑ ๒๑๒๔

ที่ ยธ ๐๒๐๑๓/๔๙๒

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และขอเชิญประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน อธิบดีกรมบังคับคดี

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) มีหนังสือด่วนมาก ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และขอเชิญประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยขับเคลื่อนผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) และขอให้ ศปท. กำกับ ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐในสังกัดและภายใต้กำกับให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้ ศปท. รวบรวมส่งสำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไป โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ขอให้ ศปท. และหน่วยงานในสังกัด/ภายใต้กำกับ ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบ่งเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดระดับผลการประเมิน แบ่งเป็น ๔ ระดับ ได้แก่

ระดับที่ ๑ ระดับต้องปรับปรุง (Unsatisfied)

ระดับที่ ๒ ระดับปานกลาง (Fair)

ระดับที่ ๓ ระดับดี (Good)

ระดับที่ ๔ ระดับยอดเยี่ยม (Excellent)

๓. ขอความร่วมมือให้ ศปท. กำกับ ขับเคลื่อนหน่วยงานในสังกัด/ภายใต้กำกับ ดำเนินการตามกรอบแนวทางที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด และขอให้รวบรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. พร้อมทั้งส่งเอกสารในรูปแบบ MS Excel ทาง E-mail : pacc.crapublicsector@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย ตามกรอบการรายงาน ดังนี้

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖

/รอบที่ ๒ ...

รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและให้  
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

๔. สำนักงาน ป.ป.ท. ขอเชิญบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน ศปท. และบุคลากรผู้ปฏิบัติของ  
หน่วยงานภายในสังกัด/ภายใต้กำกับ จำนวนหน่วยงานละ ๒ ท่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงคู่มือแนวทาง  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖  
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) Meeting ID: ๙๔๔ ๙๘๒๓ ๘๐๕๒ Passcode: ๑๙๒๐  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จึงขอแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
ดำเนินการดังนี้

๑. จัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยขอให้รวบรวมผลการดำเนินการ  
ดังกล่าวส่งไปยัง ศปท. พร้อมทั้งส่งเอกสารในรูปแบบ MS Excel ทาง E - mail :  
antiacc.moj@gmail.com

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่  
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ  
ให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนหน่วยงานละ ๒ ท่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจง  
คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(ระบบ Zoom Meeting) ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖  
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทาง [www.pacc.go.th/acoc](http://www.pacc.go.th/acoc)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(พันตำรวจโทประวุธ วงศ์สินิล)

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต



ด่วนมาก  
ที่ ปป ๐๐๒๙/ว อ



สำนักงาน ป.ป.ท.

อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ  
ขอเชิญประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดกระทรวงยุติธรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. สรุปแนวทางการดำเนินการตามคู่มือฯ

๓. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๔. แบบรายงานการตรวจการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๕. รายละเอียดการประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้จัดทำคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยขับเคลื่อนผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) และให้ ศปท. กำกับ ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐในสังกัดและภายใต้กำกับให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน รวบรวมส่ง ศปท. ระดับกระทรวง เพื่อให้ ศปท. รวบรวมส่งสำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงาน ป.ป.ท. จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ขอเชิญบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน ศปท. และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสังกัด/ภายใต้กำกับของท่าน จำนวนหน่วยงานละ ๒ ท่าน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom meeting) Meeting ID: ๙๔๔ ๙๘๒๓ ๘๐๕๒ Passcode: ๑๙๒๐ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ท. [www.pacc.go.th/acoc](http://www.pacc.go.th/acoc) และ QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๕

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษม กระจ่าง)

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ ต่อ ๔๔๔๕

โทรสาร ๐ ๒๕๐๒ ๖๙๔๓

(นางปรียานุช วิริยราชวัลลภ โทร. ๐๙ ๐๕๑๙ ๑๙๓๙)

**กำหนดการ**  
**ประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment)**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยผ่านระบบ Zoom meeting**  
**ในระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.**

เวลา	หัวข้อ	วิทยากร
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.		
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.	ลงทะเบียนผ่านระบบ Zoom meeting Meeting ID: ๙๔๔ ๙๘๒๓ ๘๐๕๒ Passcode: ๑๙๒๐	
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น.	พิธีเปิดการประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	- โดย ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ท.
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.	การบรรยาย เรื่อง เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ สำนักงาน ป.ป.ท.
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.	การบรรยาย เรื่อง รูปแบบการรายงานการประเมิน เชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท.

หมายเหตุ ๑. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๒. ขอความร่วมมือ ศปท. เข้าร่วมประชุม และเชิญหน่วยงานภายในสังกัด/ภายใต้กำกับ  
หน่วยงานละ ๒ ท่าน

รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
(Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
โดยผ่านระบบ Zoom meeting  
ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๑.๐๐ น.

๑. สำนักนายกรัฐมนตรี
๒. กระทรวงกลาโหม
๓. กระทรวงการคลัง
๔. กระทรวงการต่างประเทศ
๕. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๖. กระทรวงพลังงาน
๗. กระทรวงพาณิชย์
๘. กระทรวงแรงงาน
๙. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๐. กระทรวงคมนาคม
๑๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๒. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑๓. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๔. กระทรวงวัฒนธรรม
๑๕. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๑๖. กระทรวงศึกษาธิการ
๑๗. กระทรวงสาธารณสุข
๑๘. กระทรวงอุตสาหกรรม

**กำหนดการ**  
**ประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment)**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยผ่านระบบ Zoom meeting**  
**ในระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.**

เวลา	หัวข้อ	วิทยากร
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๔๕ น.		
๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ น.	ลงทะเบียนผ่านระบบ Zoom meeting Meeting ID: ๙๔๔ ๙๘๒๓ ๘๐๕๒ Passcode: ๑๙๒๐	
๑๓.๔๕ – ๑๔.๐๐ น.	พิธีเปิดการประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	- กล่าวเปิดงาน โดย ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ท.
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.	การบรรยาย เรื่อง เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ สำนักงาน ป.ป.ท.
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.	การบรรยาย เรื่อง รูปแบบการรายงานการประเมิน เชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท.

หมายเหตุ ๑. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๒. ขอความร่วมมือ ศปท. เข้าร่วมประชุม และเชิญหน่วยงานภายในสังกัด/ภายใต้กำกับ  
หน่วยงานละ ๒ ท่าน

รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมชี้แจง  
คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยผ่านระบบ Zoom meeting  
ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

๑. กระทรวงมหาดไทย

(ขอให้ ศปท. หน่วยงานระดับกรม เทียบเท่าในสังกัด, รัฐวิสาหกิจในสังกัด, องค์การมหาชน  
ในสังกัด, จังหวัด ๗๖ จังหวัด, กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยา, สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต  
เข้าร่วมประชุม)

**กำหนดการ**  
**ประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment)**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยผ่านระบบ Zoom meeting**  
**ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.**

เวลา	หัวข้อ	วิทยากร
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.		
๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น.	ลงทะเบียนผ่านระบบ Zoom meeting Meeting ID: ๙๔๔ ๙๘๒๓ ๘๐๕๒ Passcode: ๑๙๒๐	
๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น.	พิธีเปิดการประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	- กล่าวเปิดงาน โดย ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ท.
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.	การบรรยาย เรื่อง เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ สำนักงาน ป.ป.ท.
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.	การบรรยาย เรื่อง รูปแบบการรายงานการประเมิน เชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท.

หมายเหตุ ๑. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๒. ขอความร่วมมือ ศปท. เข้าร่วมประชุม และเชิญหน่วยงานภายในสังกัด/ภายใต้กำกับ  
หน่วยงานละ ๒ ท่าน

**รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมชี้แจง  
คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยผ่านระบบ Zoom meeting  
ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.**

๑. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๒. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๓. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
๔. สำนักงบประมาณ
๕. สภาความมั่นคงแห่งชาติ
๖. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๗. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
๘. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๙. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๑๐. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑๑. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๑๒. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๑๓. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๑๔. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๑๕. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
๑๖. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๑๗. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๘. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๑๙. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
๒๐. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๒๑. ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
๒๒. ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
๒๓. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
๒๔. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

๒๕. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
๒๖. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
๒๗. ธนาคารแห่งประเทศไทย
๒๘. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
๒๙. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
๓๐. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
๓๑. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
๓๒. สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
๓๓. สถาบันพระบรมราชชนก
๓๔. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
๓๕. สภาเกษตรกรแห่งชาติ
๓๖. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๓๗. โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓๘. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๓๙. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
๔๐. สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
๔๑. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๔๒. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
๔๓. กระทรวงยุติธรรม